

ประเด็นข้อมูลจุดเด่นของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็น	รายละเอียด
<p>๑.ประวัติและความเป็นมา</p>	<p>นายประยูร ปิมปา เจ้าของบ้านสวนอศิราห์ เกษตรตามรอยพ่อ เริ่มต้นอาชีพเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นการทำเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยว ปลูกกระเทียม ในพื้นที่ ๑๐ ไร่ ทำมาเป็นเวลา ๕ ปี ราคากระเทียมเริ่มตกต่ำลงเรื่อย ๆ ประสบปัญหาขาดทุน เลยเข้าร่วมโครงการลดพื้นที่ปลูกกระเทียม กับทางเกษตรอำเภอปาย และหันมาปลูกข้าวนาปี เพื่อบริโภคในครัวเรือน และปลูกถั่วเหลือง ปลูกได้ ๔ ปี ก็ประสบปัญหาาราคาตกต่ำอีกเช่นเคย</p> <p>ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีโอกาสศึกษาแนวพระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิด ได้นำมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวัน ต่อมาในปี ได้เข้าร่วมอบรมกับทางมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ หลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้น้อมนำเอาระบบ เศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ และทำเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านให้เป็นรูปธรรม โดย การปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ โดยเน้นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็ จำหน่าย จ่าย แจก ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนและพึ่งพาอาศัยกันใน ชุมชน และเน้นการลดใช้สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร</p> <p>ในเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้การนำระบบเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการเกษตรเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้แบ่งจัดสรรพื้นที่ ประมาณ ๕ ไร่ เพื่อทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาล ที่ ๙ เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและ น้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในนาม “บ้านสวนอศิ ราห์ เกษตรตามรอยพ่อ” เป็นการทำเกษตรแบบปลูกพืชผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี โดยมีแนวคิดที่ว่า คนในครอบครัวต้องกินผักที่ปลูกด้วย ต้องทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต และตระหนักถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม อยากให้ครอบครัวมี กิจกรรมทำร่วมกัน และต้องการช่วยเหลือให้ชุมชนรอบข้างมีรายได้จากการขาย สินค้าให้กับนักท่องเที่ยว</p>
<p>๒.ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ศพก.</p>	<p>๑.การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม มีการแบ่งพื้นที่เพื่อทำไร่นาสวนผสม มีการปลูก พืชหลากหลายชนิดพร้อมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์ และประมง ทำให้มีอาหารบริโภคได้ ตลอดทั้งปี</p> <p>๒.การปลูกพืชผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี เน้นการใช้สมุนไพร เช่น น้ำยางกล้วย ยาสูบ สะเดา น้ำส้มควันไม้ เชื้อราบิวเวอเรีย ไตรโคเดอร์มา การกำจัดวัชพืชในสวน ใช้วิธีการตัด ไม่ใช่ยาฆ่าหญ้า เศษหญ้านำไปทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง</p> <p>๓.การขยายผลสู่ชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว นำจุดเด่น วิธีในชุมชน เช่น การนวด แขนโบราณ การแช่น้ำแร่ การล่องแพ การนั่งช้าง และการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ใน</p>

	<p>ด้านการเกษตร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน สร้างรายได้เสริมและกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน</p> <p>๔. การสร้างบ้านสวนอศิราทให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นสถานที่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการทำเกษตรปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี</p> <p>๕. การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำเกษตรปลอดภัยผ่านทางสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ ทางไลน์ ทาง facebook ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย</p> <p>๖. การลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ทำให้เกิดการพัฒนาดตนเองโดยการส่งประกวดงานต่าง ๆ และรักในอาชีพการทำเกษตร</p> <p>๗. ได้รับมาตรฐานการรับรอง Organic Thailand มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และปศุสัตว์อินทรีย์ ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับและได้ในราคาดี</p>
<p>๓. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ</p>	<p>เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเกษตรกรต้นแบบมีการพัฒนาความองค์ความรู้อยู่เสมอ ตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผลผลิตที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพและมีความปลอดภัย และ เกษตรกรต้นแบบเป็นตัวกลางประสานกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการข้าว พัฒนาชุมชน สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p>
<p>๔. แผนการพัฒนา ศพก. ในอนาคต</p>	<p>ยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอป่าาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกษตรกรในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงหรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์อย่างครบวงจร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุภายในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน</p>